

# โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมูลแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากของเสียภายในฟาร์ม

## 1. ประชุมเครือข่ายเพื่อจัดทำข้อมูลการผลิตและการตลาด





## 2. อบรมความรู้การยกระดับมาตรฐานให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และ GAP





### 3. วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ในการประเมินสินค้าเกษตรมูลค่าสูง



"ติดตามและทำการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่" ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อซักถามข้อมูลของกลุ่ม ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ การตลาด ตลอดจนการทำแผนการพัฒนากลุ่มเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#### 4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผ่านสื่อออนไลน์



“ประชุมหารือบูรณาการโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมูลแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากของเสียภายในฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กับองค์การบริหารส่วนตำบลข้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย” โดยมีประธานวิสาหกิจชุมชนแพะแกะ บางสะพานน้อย (คุณสุขสันต์ เครือแดง) และเลขานุการ เข้าร่วมหารือและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณต่อนายก อบต.ข้างแรก (คุณธีรวัฒน์ สุดจันทร์) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อขอรับเงินสนับสนุน โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมูลแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากของเสียภายในฟาร์มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะแกะ บางสะพานน้อย งบประมาณราว 70,000 บาท เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้รับความร่วมมือและเห็นชอบในโครงการดังกล่าว บรรลุตามแผนงานพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ข้างแรก นอกจากนี้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ถ่ายทอดการจัดการจัดทำและบริหารสื่อออนไลน์ผ่าน facebook page: **วิสาหกิจชุมชนแพะแกะ บางสะพานน้อย**

(<https://www.facebook.com/share/qUEyKpWCmG1zubz4/?mibextid=LQQJ4d>) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร การตลาดและถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และผู้ที่สนใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข้างแรก ตำบลข้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



## 5. การเข้าร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING Day 2024



“กลุ่มเกษตรกรแพะประจวบฯ ร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 โซนภาคกลาง ภายใต้แผนงาน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน” ประจำปี 2567” โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัด จำนวน 11 ราย นำโดยประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแะจังหวัดประจวบฯ (คุณเดชา สังข์แก้ว) ร่วมงาน “Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 โซนภาคกลาง (120 เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน)” ในกรอบความร่วมมือและสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (อาจารย์เพ็ญวิทย์ สายทองสุข) สร้างพันธมิตรกิจการจับคู่ระหว่างปัญหาและประเด็นความต้องการของชุมชนกับเทคโนโลยีพร้อมใช้งานของนักวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้เป้าหมายของแพะประจวบฯ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหาร การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมูลแพะ การจัดด้านตลาดทั้งแหล่งอาหารและสินค้ามูลแพะ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุม CONVENTION CENTER โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ



6. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์จากมูลแพะสู่ปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือปุ๋ยอัดเม็ด: ส่งเสริมโครงการการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมูลแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากของเสียภายในฟาร์ม

